

สรุปข่าวในและต่างประเทศ

สหรัฐฯ

ผลวิจัยชี้วัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคมีประสิทธิภาพป้องกันโควิดคล้ายพันธุ์ ไฟเซอร์ได้เผยแพร่ผลการวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสระบุว่า วัคซีนต้านโรคโควิด-19 ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นร่วมกับไบโอเอ็นเทคนั้น ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพในการจัดการกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ในอังกฤษและแอฟริกาใต้ โดยการกลายพันธุ์ที่วัคซีนสามารถจัดการได้นั้น ได้แก่ การกลายพันธุ์ที่เรียกว่า N501Y ซึ่งเกิดกับสไปดริ้นของไวรัส พิล ดอร์มิตเซอร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านวัคซีนของไฟเซอร์เปิดเผยว่า การที่วัคซีนของบริษัทสามารถรับมือกับการกลายพันธุ์ที่เรียกว่า N501Y ได้ดีนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก เช่นเดียวกับการกลายพันธุ์แบบอื่นๆ อีก 15 แบบที่ทางบริษัทเคยทดสอบไปแล้ว (อินโฟเควสท์)

ลอสแอนเจลิสเผยชาวเมือง 1 ใน 5 มีผลตรวจเชื้อโควิดเป็นบวก สำนักงานสาธารณสุขประจำลอสแอนเจลิสเคาน์ตีเผยว่า ประชาชน 1 ใน 5 ที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสเคาน์ตีมีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นบวก สำนักงานฯ ระบุว่าอัตราการตรวจโควิด-19 เป็นบวกในลอสแอนเจลิส เพิ่มขึ้นเป็น 21.8% เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (6 ม.ค.) ขณะที่ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเมื่อเทียบกับอัตราการตรวจโรคที่เป็นบวกเมื่อวันที่ 1 พ.ย. อยู่ที่เพียง 3.8% ณ วันที่ 6 ม.ค. สำนักงานฯ รายงานยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 11,841 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 258 ราย ส่งผลให้ขณะนี้ยอดผู้ป่วยทั่วเคาน์ตีรวมอยู่ที่ 852,165 ราย และเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 11,328 ราย ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลของลอสแอนเจลิสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่า 8,000 ราย ณ วันที่ 6 ม.ค. โดย 20% รักษาตัวอยู่ในแผนกผู้ป่วยหนัก ขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเฉลี่ยในช่วง 3 วัน เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา อยู่ที่เพียง 791 ราย (อินโฟเควสท์)

ทรัมป์ยอมรับแล้ว ระบุคณะทำงานของไบเดนจะเริ่มบริหารประเทศ 20 ม.ค. นี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกา ยอมรับด้วยคำพูดของตนเองเป็นครั้งแรกว่า คณะทำงานของนายโจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ จะเข้ารับหน้าที่บริหารประเทศในวันที่ 20 ม.ค. นี้ ปธน. ทรัมป์กล่าวว่า คณะทำงานใหม่จะเริ่มทำงานในวันที่ 20 ม.ค. โดยเขากล่าวในวิดีโอความยาวเกือบ 3 นาทีโดยที่ไม่มีคำย่อชื่อของนายไบเดนเลย "ตอนนี้ผู้ที่อารมณ์ร้อนต้องใจเย็นก่อน เราต้องก้าวต่อไปเพื่อสหรัฐฯ สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าว พวกคุณไม่ได้แสดงถึงตัวตนของประเทศเรา และผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ก็จะต้องชดใช้" ปธน. ทรัมป์ระบุในวิดีโอดังกล่าว (อินโฟเควสท์)

เฟดคาดเศรษฐกิจสหรัฐอาจหดตัวใน Q1 แต่จะกลับมาฟื้นตัวช่วงครึ่งปีหลัง นายแพททริก ฮาร์เกอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟียคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจจะถึงขั้นหดตัวลงในไตรมาสแรกของปีนี้ "ผมคาดว่า เศรษฐกิจทั่วประเทศของสหรัฐในไตรมาส 4/2563 จะขยายตัวเล็กน้อย ก่อนที่จะชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสแรกของปีนี้ หรืออาจจะเข้าสู่ภาวะติดลบ แต่ข่าวดีก็คือว่า ความอ่อนแอของเศรษฐกิจอาจจะเกิดขึ้นแค่ในระยะสั้นๆ เนื่องจากมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะได้รับปัจจัยหนุนหลังจากมีการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน" นายฮาร์เกอร์กล่าวในการประชุมทางไกลซึ่งจัดโดยวารสารฟิลาเดลเฟีย บิสเนส อย่างไรก็ตาม นายฮาร์เกอร์กล่าวว่า นับจนถึงขณะนี้ อัตราการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนยังคงอยู่ในระดับที่น่าผิดหวัง โดยมีประชาชนไม่ถึง 5 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโดสแรก ซึ่งน้อยกว่า 2% ของจำนวนประชากรทั้งหมด (อินโฟเควสท์)

โควิดทุบตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรรอบ 8 เดือน กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง 140,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. ส่วนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 50,000 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับตัวลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเม.ย. ปีที่แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้มีการปลดพนักงานจำนวนมาก ท่ามกลางการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของไวรัสโควิด-19 ก่อนหน้านั้น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 336,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 56.84 จุด ขานรับไบเดนเล็งกระตุ้นศก. หลายล้านล้านดอลลาร์ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (8 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขานรับความหวังเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มเติมหลังจากนายโจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาจะมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งตลาดได้ตีตัวขึ้นขานรับความเห็นดังกล่าว หลังจากที่ปรับตัวลงในช่วงแรกจากการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ลดลงสวนทางคาดการณ์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,097.97 จุด เพิ่มขึ้น 56.84 จุด หรือ +0.18%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,824.68 จุด เพิ่มขึ้น 20.89 จุด หรือ +0.55% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,201.98 จุด เพิ่มขึ้น 134.50 จุด หรือ +1.03% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า ขานรับสหรัฐเล็งกระตุ้นศก. หลายล้านล้านดอลลาร์ ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (8 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขานรับแนวโน้มที่รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่อ่อนแอของสหรัฐจะเป็นปัจจัยผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่เพื่อเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 ด้วยดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.32% และ 90.1200 เมื่อคืนนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 103.93 เยน จากระดับ 103.86 เยน, แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.8865 ฟรังก์ จากระดับ 0.8849 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2711 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2685 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.2212 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2268 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3560 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3570 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะระดับ 0.7747 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7759 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมันดิบพุ่ง 1.41 ดอลลาร์ รับข่าวซาอุดีการผลิตรถยนต์น้ำมันสหรัฐลด สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เมื่อคืนนี้ (8 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่ซาอุดีอาระเบียสมัครใจที่จะปรับลดการผลิตน้ำมัน และรายงานที่บ่งชี้ว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงเกินคาดนั้นได้ช่วยหนุนตลาดน้ำมันด้วย สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. พุ่งขึ้น 1.41 ดอลลาร์ หรือ 2.8% ปิดที่ 52.24 ดอลลาร์/บาร์เรล และปรับตัวขึ้น 7.7% ในรอบสัปดาห์นี้ สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมี.ค. พุ่งขึ้น 1.61 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 55.99 ดอลลาร์/บาร์เรล และปรับตัวขึ้น 8.1% ในรอบสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง 78.20 ดอลลาร์ เหตุบอนด์ยีลด์พุ่ง-ดอลลาร์แข็งทูปราคา สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงมากกว่า 4% เมื่อคืนนี้ (8 ม.ค.) โดยเป็นการร่วงลงวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพ.ย. เนื่องจากถูกกระทบจากการคิดตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ร่วงลง 78.20 ดอลลาร์ หรือ 4.09% ปิดที่ 1,835.40 ดอลลาร์/ออนซ์ และร่วงลงราว 3.2% ในรอบสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ECB คาดจีดีพียูโรโซนหดตัวใน Q4/63 เหตุล็อกดาวน์รอบใหม่กระทบเศรษฐกิจ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เผยข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคตและผลสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้ บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกลุ่มประเทศยูโรโซนในช่วงไตรมาส 4/2563 นั้น มีแนวโน้มลดลง รายงานเศรษฐกิจของ ECB ซึ่งเผยแพร่วานนี้ระบุว่า ดัชนีบ่งชี้ที่มีความถี่สูงและผลสำรวจล่าสุดนั้นแสดงถึงการลดลงของ GDP ในไตรมาส 4 ปี 2563 ECB ยัง

ระบุถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ถดถอยลงอย่างชัดเจนของประเทศในกลุ่มยูโรโซน ซึ่งสะท้อนผ่านดัชนีบ่งชี้ที่มีความถี่สูงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รวมถึงดัชนีความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรค (composite stringency index) นอกจากนี้ ดัชนีผลสำรวจยังระบุถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัวลงอีกครั้ง ซึ่งจะกระทบต่อภาคบริการเป็นกลุ่มแรก อย่างไรก็ตาม ECB กล่าวว่า GDP ในไตรมาส 4/2563 จะลดลงน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้เมื่อช่วงไตรมาส 2/2563 (อินโฟเควสท์)

อังกฤษไฟเขียววัคซีนโควิดของโมเดอร์นาแล้ว กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษเปิดเผยว่า สำนักงานควบคุมการเตรียมผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและยา (MHRA) ได้ให้การอนุมัติการใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทโมเดอร์นาเป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้อนุมัติวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และแอสตราเซนเนกา/มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษจะสั่งซื้อวัคซีนของโมเดอร์นาเพิ่มเติมอีก 10 ล้านโดส รวมเป็น 17 ล้านโดส โดยจะมีการส่งมอบในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ข้อมูลเศรษฐกิจ-ผลประกอบการแกร่งหนุนตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (8 ม.ค.) เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ นับตั้งแต่เดือนพ.ย.ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนชานรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดของเยอรมนี และการคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการที่สดใสจากบรรดาบริษัทผลิตชิป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 411.17 จุด เพิ่มขึ้น 2.68 จุด หรือ +0.66% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,706.88 จุด เพิ่มขึ้น 37.03 จุด หรือ +0.65%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 14,049.53 จุด เพิ่มขึ้น 81.29 จุด หรือ +0.58% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตชี่ปิดบวก 16.30 จุด หวังเศรษฐกิจฟื้นตัว-สหรัฐออกมาตรการกระตุ้น ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเมื่อคืนนี้ (8 ม.ค.) เป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว หลังหลายประเทศฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน ซึ่งจะทำให้การแพร่ระบาดสิ้นสุดลง และนักลงทุนยังชานรับการคาดการณ์ที่ว่า รัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ในไม่ช้านี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,873.26 จุด เพิ่มขึ้น 16.30 จุด หรือ +0.24% และบวกขึ้นมากกว่า 6% ในรอบสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

รัฐบาลและแบงก์ชาติญี่ปุ่นร่วมใจรักษาเสถียรภาพตลาดเงิน หลังเงินเยนแข็งค่า รัฐบาลญี่ปุ่นและธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ย้ำอีกครั้งว่า ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันรักษาเสถียรภาพของตลาดเงินตราต่างประเทศ หลังสกุลเงินเยนพุ่งทำระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนเมื่อ

เทียบดอลลาร์ นายเคนจิ โอกามูระ รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวหลังประชุมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ BOJ และสำนักงานบริการด้านการเงินของญี่ปุ่น (FSA) ว่า "เสถียรภาพของตลาดเงินนั้นสำคัญมาก" และเพิ่มเติมว่า "เราจะติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด และทำงานร่วมกันถ้าจำเป็น" สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า นี่เป็นการประชุม 3 ฝ่ายครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2563 หลังดอลลาร์สหรัฐร่วงสู่ระดับ 102.60 เยนในช่วงสั้น ๆ ของวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2563 เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สกุลเงินเยนของญี่ปุ่นน่าสนใจขึ้นอีกในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่นเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวเป็นเดือนที่สอง กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น เปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยติดตัวขึ้นหลังจากที่ร่วงลงในปีก่อนหน้า ซึ่งมากพอที่จะชดเชยการปรับตัวลงอันเป็นผลจากการระบอบของโควิด-19 ยอดการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คนขึ้นไปอยู่ที่ 278,718 เยน (2,700 ดอลลาร์) ในเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนต.ค. ก่อนหน้านี้ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 12 เดือนติดต่อกันจนถึงเดือนก.ย. โดยมีสาเหตุมาจากการปรับขึ้นภาษีบริโภคจาก 8% เป็น 10% เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิครั้งที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 648.90 จุด ทำนิวไฮในรอบกว่า 30 ปีตามดาวโจนส์ ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นในวันนี้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี 5 เดือน โดยบรรยากาศการซื้อขายได้แรงหนุนจากการที่ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกทำนิวไฮเมื่อคืนนี้ชานรับความหวังเกี่ยวกับการที่รัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐฯจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดที่ระดับ 28,139.03 จุด พุ่งขึ้น 648.90 จุด หรือ +2.36% ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2533 (อินโฟเควสท์)

จีน

IMF คาดเศรษฐกิจจีนปีนี้ขยายตัว 7.9% หลังคุมโควิดระบอบได้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยในวันศุกร์ (8 ม.ค.) ว่า เศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 7.9% ในปี 2564 หลังขยายตัว 1.9% ในปี 2563 เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนจะยังคงปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และจีนยังคงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศได้ คณะกรรมการบริหารของ IMF ระบุในแถลงการณ์ว่า "เศรษฐกิจจีนยังคงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากโรคระบาด

โดยได้แรงหนุนจากความพยายามอย่างจริงจังในการควบคุมโรค และการดำเนินนโยบายอย่างรวดเร็วในการลดผลกระทบของวิกฤตการณ์" (อินโฟเควสท์)

บราซิลเผยผลทดลองวัคซีนจีน "ซิโนแวค" มีประสิทธิภาพ 78% ป้องกันโควิด บราซิลเปิดเผยว่า ผลการทดลองขั้นสุดท้ายของวัคซีนด้านโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค ของจีน มีประสิทธิภาพ 78% ในการป้องกันโควิด-19 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีการเปิดเผยออกมาว่าวัคซีนตัวดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสได้ราว 50-90% จากการทดลองในบราซิล ซึ่งได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทจีนซึ่งจะถูกนำมาใช้ในบราซิล ข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐชานเปาโล ซึ่งระบุว่า ตัวเลขนี้มาจากการทดลองขั้นสุดท้ายที่ดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 13,000 คน ขณะที่วัคซีน mRNA ที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นา แสดงให้ประสิทธิภาพการป้องกันไวรัส 95% ในการทดลองขั้นเดียวกัน (อินโฟเควสท์)

จีนฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนไปกว่า 9 ล้านโดสแล้ว กลุ่มเสี่ยงสูงฉีดก่อน เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขของจีนเปิดเผยในการแถลงข่าววันนี้ว่า มีการฉีดวัคซีนด้านโรคโควิด-19 จำนวนกว่า 9 ล้านโดสแล้วในจีน ทั้งนี้ จีนได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายฉีดให้กับกลุ่มบุคคลสำคัญรวมถึงผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แช่เย็นนำเข้า, เจ้าหน้าที่ศุลกากร, บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ทำงานในด้านการขนส่งสาธารณะ และในตลาดสด (อินโฟเควสท์)

ทุนสำรอง FX ของจีนพุ่งแตะ 3.2165 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนธ.ค. สำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เปิดเผยว่า ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือนธ.ค. อยู่ที่ระดับ 3.2165 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ 1.2% จากเดือนพ.ย. เนื่องจากตลาดปริวรรตเงินตราของจีนยังคงมีเสถียรภาพ นายเหวิน ปิน หัวหน้านักวิเคราะห์ของธนาคารไซน่า หมินเซิง กล่าวว่า ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนธ.ค.ของจีนแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2559 ทางด้านนางหวัง ชุนหยิง โฆษกและหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ SAFE เปิดเผยว่า ตลาดปริวรรตเงินตราของจีนยังคงมีเสถียรภาพในเดือนธ.ค. โดยมีการทำธุรกรรมที่เป็นระเบียบและเหมาะสม (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 6.10 จุด วิตกข้อพิพาทจีน-สหรัฐ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี้เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นติดต่อกัน 6 วันทำการ ขณะเดียวกันตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างจีนและสหรัฐ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

คอมโพสิตปิดที่ 3,570.11 จุด ลดลง 6.10 จุด หรือ -0.17% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ยังเส็งปิดพุ่ง 329.70 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์ ดัชนียังเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวขึ้น ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ที่ปิดพุ่งทำนิวไฮเมื่อคืนนี้ หลังจากสภาคองเกรสสหรัฐประกาศรับรองชัยชนะของนายโจ ไบเดนอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งจะช่วยให้คณะบริหารของพรรคเดโมแครตสามารถผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ได้อย่างราบรื่น ดัชนียังเส็งปิดวันนี้ที่ 27,878.22 จุด เพิ่มขึ้น 329.70 จุด หรือ +1.20% (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 600 จุดทำนิวไฮตามตลาดหุ้นภูมิภาค ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งกว่า 600 จุดแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันนี้ ตามตลาดหุ้นภูมิภาค ขานรับการที่สภาคองเกรสสหรัฐให้การรับรองชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโจ ไบเดน นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากคาดการณ์ที่ว่าจะมีเม็ดเงินจากต่างประเทศไหลเข้าตลาดหุ้นอินเดีย เนื่องจากมีการปรับรายชื่อหุ้นที่ได้รับการคำนวณในดัชนี MSCI ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 48,782.51 บวก 689.19 จุด หรือ 1.43% (อินโฟเควสท์)

ไทย

ศบค.เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 245 ราย ในปท.181-ต่างด้าว 43-ตปท.21 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 245 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อในประเทศ 181 ราย แรงงานต่างด้าวโดยคัดกรองเชิงรุก 43 ราย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 21 ราย สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศล่าสุดอยู่ที่ 10,298 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 5,366 ราย และกลุ่มแรงงานต่างด้าว 2,791 ราย ส่วนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,141 ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 6,428 ราย เพิ่มขึ้น 882 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 67 ราย (อินโฟเควสท์)

ธปท.ต่ออายุความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวน-บาทอีก 5 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่ออายุความตกลงทวิภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้เงินสกุลเงินท้องถิ่นในการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนในการใช้เงินสกุลท้องถิ่นทำธุรกรรมระหว่างประเทศอีกด้วย สำหรับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นภายใต้ความตกลงฯ นี้ มีวงเงิน 70

พันล้านหยวนหรือ 370 พันล้านบาท และมีอายุความตกลง 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 22.66 จุด ตามตปท.คาดหวังมาตรการกระตุ้นศก./สัปดาห์หน้าลุ้นไปต่อ SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,536.44 จุด เพิ่มขึ้น 22.66 จุด (+1.50%) มูลค่าการซื้อขาย 125,081.17 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับขึ้นตามตลาดต่างประเทศทั้งตลาดภูมิภาค-ยุโรปบวกถ้วนหน้า ตอบรับสภาคองเกรสสหรัฐรับรองนายโจ ไบเดน ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ คาดหวังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐโดยเร็ว แต่หุ้น DELTA ยังมีผลต่อดัชนีค่อนข้างมาก และในช่วงบ่ายตลาดฯเผชิญแรงขายทำกำไรระหว่างทางจากความกังวลนโยบายล็อกดาวน์โควิดอาจส่งผลเศรษฐกิจชะลอ หุ้นกลุ่มแบงก์ถูกขายหลังขึ้นโดดเด่น สัปดาห์หน้าตลาดฯยังมีลุ้นไปต่อได้แม้เผชิญแรงขายทำกำไรบ้าง ให้แนวรับ 1,510-1,520 แนวต้าน 1,550 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 73,808 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 73,808 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 4,218 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 2,027 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,424 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.69% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.04% ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ประมาณ 1-4 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ วันนี้ NET OUTFLOW 1,424 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,424 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.07 อ่อนค่า-ผันผวนตามแรงเทขายทำกำไร มองกรอบต้นสัปดาห์หน้า 30.00-30.15 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 30.07 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิดตลาดเมื่อเช้าที่ระดับ 30.05 บาท/ดอลลาร์ ในระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 30.06-30.16 บาท/ดอลลาร์ ตามแรงเทขายทำกำไรของนักลงทุน ประกอบกับมีแรงซื้อดอลลาร์ "บาทอ่อนค่าและผันผวนทั้งวันไปตามแรงเทขายทำกำไร ประกอบกับมีแรงซื้อดอลลาร์" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันจันทร์ไว้ที่ 30.00-30.15 บาท/ดอลลาร์ โดยตลาดรอดูตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ธ.ค. ของสหรัฐคืนนี้ หากออกมาดีจะเป็นปัจจัยหนุนให้มีแรงซื้อดอลลาร์มากขึ้น (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค. จีน
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค. จีน

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

					As of 11-Jan-21							
Friday 8					Thai Stock Market 8-Jan-21							
	Release	Actual	Cons.	Prior			Chg	%Chg.				
JN Household Spending YoY	Nov	1.10%	-1.00%	1.90%	SET	1,536.44	+22.66	+1.50%				
Leading Index CI	Nov P	96.60	96.60	94.30	SET50	977.59	+22.20	+2.32%				
Coincident Index	Nov P	89.10	89.40	89.40	SET100	2,178.64	+41.26	+1.93%				
TH Foreign Reserves	1-Jan	\$257.8b	--	\$255.6b	MAI	340.99	-0.36	-0.11%				
EC Unemployment Rate	Nov	8.30%	8.50%	8.40%	Institution Net Position	-1,365.02						
US Change in Nonfarm Payrolls	Dec	-140k	50k	245k	Proprietary Net Position	-1,299.85						
Change in Private Payrolls	Dec	-95k	25k	344k	Foreign Net Position	4,542.48						
Change in Manufact. Payrolls	Dec	38k	15k	27k	Individual Net Position	-1,877.62						
Unemployment Rate	Dec	6.70%	6.80%	6.70%	Total Trading Value	125,081.18						
Average Hourly Earnings MoM	Dec	0.80%	0.20%	0.30%	Major Indices 8-Jan-21							
Average Hourly Earnings YoY	Dec	5.10%	4.50%	4.40%	Dow Jones	31,097.97	+56.84	+0.18%				
Average Weekly Hours All Employees	Dec	34.70	34.80	34.80	S&P 500	3,824.68	+20.89	+0.55%				
Labor Force Participation Rate	Dec	61.50%	61.50%	61.50%	Nasdaq	13,201.98	+134.50	+1.03%				
Underemployment Rate	Dec	11.70%	--	12.00%	STOXX Europe 50	3,622.00	+7.00	+0.19%				
					FTSE 100	6,873.26	+16.30	+0.24%				
					DAX	14,049.53	+81.29	+0.58%				
					Nikkei 225	27,490.13	+434.19	+1.60%				
					Shanghai Composite	3,570.11	-6.10	-0.17%				
US Consumer Credit	Nov	\$15.274b	\$9.000b	\$7.228b	Hang Seng	27,878.22	+329.70	+1.20%				
CH Money Supply M2 YoY	Dec	--	10.70%	10.70%	KOSPI	3,152.18	+120.50	+3.97%				
New Yuan Loans CNY	Dec	--	1250.0b	1430.0b	BES Sensex	48,782.51	+689.19	+1.43%				
PPI YoY	Dec	-0.40%	-0.70%	-1.50%	Jakarta Composite	6,257.84	+104.21	+1.69%				
CPI YoY	Dec	0.20%	0.00%	-0.50%	Philippines Composite	7,289.88	+170.27	+2.39%				
EC Sentix Investor Confidence	Jan	--	1.90	-2.70	Ho Chi Minh	1,167.69	+11.20	+0.97%				
					Crude Commodities 8-Jan-21							
					WTI (\$/bl)	52.61	+1.70	+3.34%				
					Dubai (\$/bl)	55.06	+1.28	+2.38%				
					Brent (\$/bl)	56.25	+1.72	+3.15%				
					NYMEX (\$/bl)	52.24	+1.41	+2.77%				
					COMEX Gold	1,912.30	+5.40	+0.28%				
					Batic Dry Index	1,606.00	+158.00	+10.91%				
					Exchange Rate 8-Jan-21							
					USD/THB	30.14	30.06	+0.27%				
					EUR/USD	1.2220	1.2264	-0.36%				
					USD/JNY	103.87	103.83	+0.03%				
					GBP/USD	1.3565	1.3565	+0.00%				
					USD/CHY	6,474.44	6,477.22	-0.04%				
					USD/KRW	1,092.92	1,091.31	+0.15%				
					Dollar Index	90.203	89.818	+0.43%				
					Thai Bond Market 8-Jan-21							
					Total Return Index	330.75	331.08	-0.10%				
					Outright/ Cash Trading	73,807.93	72,736.99	+1.47%				
					Bond Yield							
						1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	
					8-Jan-21	0.284	0.289	0.320	0.383	0.402	0.480	
					Change (bps)	+0.24	+0.21	+0.36	+0.33	+1.39	+2.65	
						5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y	
						0.685	0.940	1.308	1.525	1.802	2.059	
						+3.42	+1.16	+1.70	+2.61	+4.03	-0.02	
					US Bond Market							
					Bond Yield		3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
					8-Jan-21	0.08	0.14	0.24	0.49	1.13	1.87	
					Change (bps)	-1.00	+0.00	+2.00	+3.00	+5.00	+2.00	
					Friday 15							
					Release	Actual	Cons.	Prior				
TH Foreign Reserves	1-Jan	--	--	\$257.8b								
EC Trade Balance SA	Nov	--	22.0b	25.9b								
Trade Balance NSA	Nov	--	--	30.0b								
US PPI Final Demand MoM	Dec	--	0.30%	0.10%								
PPI Ex Food and Energy MoM	Dec	--	0.10%	0.10%								
PPI Final Demand YoY	Dec	--	0.70%	0.80%								
PPI Ex Food and Energy YoY	Dec	--	1.30%	1.40%								
Capacity Utilization	Dec	--	73.50%	73.30%								
Industrial Production MoM	Dec	--	0.40%	0.40%								
U. of Mich. Sentiment	Jan P	--	80.00	80.70								
U. of Mich. Current Conditions	Jan P	--	--	90.00								
U. of Mich. Expectations	Jan P	--	--	74.60								
U. of Mich. 1 Yr Inflation	Jan P	--	2.50%	2.50%								
U. of Mich. 5-10 Yr Inflation	Jan P	--	--	2.50%								